
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 6/2567  วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. 

ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ    ปศุสัตว์จังหวดัจันทบุรี        ประธาน 
2. นายชัยยงค์ สาก า                    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์ภาคตะวันออก  กรรมการ 
3. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชยักุล   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุร ี   กรรมการ            
4. นายณัฐพล อ่อนละมัย   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สตัวจ์นัทบุรี              กรรมการ 
5. นายอดิศักดิ ์แพทยพ์พิัฒน์         (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                   กรรมการ 
6. นางทมาภรณ ์ปิจด ี   (แทน) หัวหน้าด่านกักกนัสัตว์จันทบุร ี                                              กรรมการ 
7. นางอนงค์ ธรรมเกษร              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสกิจ พลศร ี            หวัหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
2. นายพงษ์ศกัดิ ์เข่ือนเก้า                    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว ์
3. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายอยุทธ์ รจนากูล    ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
5. นายวิทยา สจุิรวรกุล                        ปศุสัตว์อ าเภอทา่ใหม ่
6. นายอดิเรก จันทะศิลา             ปศุสตัว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
7. นายทยากร เพ็ชร์ผอ่ง    ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
8. นายสมพร พานิชรัมย ์                      ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
9. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง            ปศุสตัว์อ าเภอแก่งหางแมว และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
10. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ์                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
11. นายชณทั เพียรวิจารณ์พงศ ์            นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
12. นางสาวนพัสร สวุงศ์ศักดิ์ศรี            นายสตัวแพทย์ช านาญการ (ศวพ. ภาคตะวันออก /zoom meeting) 
13. นางสาวปฐมาพร คเูจริญไพศาล        นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  (ศวพ. ภาคตะวันออก /zoom meeting)                                      
14. นางสาวปิยากร ทองสุข                  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
15. นายวสุวัช กะตะศิลา                     นายสตัวแพทย์ปฏิบัติการ 
16. นายสุนทร บุญมีมาก                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
17. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า           เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
18. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
20. นายนท ีมาทรัพย ์                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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21. นายสมชาย จันทร์ส าราญ                เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                     
24. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์                   เจา้พนักงานสัตวบาล 
25. นายเจษฎา สีสุธก                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
26. นางนันทนา พวงสนุทร                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน : ได้กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการตรวจติดตามและการสรุปประเมินตัวชี้วัดในรอบที่ 1 ของการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้ผ่านไปได้ด้วยดี การด าเนินงานที่ผ่านมาก็เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งทาง               
ฝ่ายเลขานุการและคณะท างานจะมีการน าเสนอแจ้งกับที่ประชุมต่อไป และที่ประธานอยากจะขอเน้นย้ านโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า                    
ได้ให้นโยบายไว้แจ้งกับที่ประชุมได้รับทราบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดทั้ง 9 นโยบายมีเป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 349 ทั้งนี้
นโยบายที่ได้กล่าวถึง ได้แก่  
1.) ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) เจ้าหน้าที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การ
ช่วยเหลือ การแก้ไขข้อร้องเรียนจากเกษตรกร และสนับสนุนตามนโยบายอย่างเหมาะสม                
2.) การขับเคลื่อนยกระดับ Mr. สินค้าเกษตร การตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบ GFM, GAP ครอบคลุมตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทั้งในส่วนของฟาร์ม โรงเชือด จนไปถึงตลาดของชุมชน และห้างสรรพสินค้าในเมือง  
เพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ ผลักดันตามนโยบายสินค้าเกษตรปลอดภัย  
3.) ป้องกัน ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดตั้งคลัง
เสบียง เวชภัณฑ์ การจัดเตรียมอาหารสัตว์ แปลงหญ้า และ Feed Center เป็นต้น เพื่อให้พร้อมรับมือภัยแล้ง
ในช่วงของเดือนเมษายน                       
4.) ปราบปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ได้มีการติดตามและการด าเนินการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนห้องเย็น การตรวจสอบใบเคลื่อนย้ายซึ่งต้องมีการบูรณาการและ
ร่วมมือกันประสานการท างานต่อไป  
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5.) ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานจากทางกรมฯ ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้จะมีเป้าหมายในส่วนของทางพืช และประมง  โดย
นโยบายมีแผนงานที่ก าหนดมาอย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ให้มีสินค้าในแต่ละท้องถิ่น
มากกว่า 500 สินค้า และมีเป้าหมายอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าและบริการที่มีอยู่แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น        
2. กลุ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงผลักดันให้ส่งออกได้  และ 3. กลุ่มสินค้าและบริการที่สามารถต่อยอดได้ใน
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
6.) การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร  อย่างเช่นการให้           
การสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่  
7.) การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go green) ด้วย BCG/Carbon credit ในส่วน
จังหวัดจันทบุรี ทางส่วนภาครัฐก็มีรณรงค์ร่วมกันทั้งการลดการเผาขยะ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5              
การจัดการน าวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  
8.) สร้างระบบประกันภัยเกษตรกรไทยสุขใจถ้วนหน้า การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่อง
ของเบี้ยประกันภัยทั้งในส่วนของโคเน้ือและโคนม โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือหรือโคนมสายพันธุ์ที่มีมูลค่าสูง
การท าประกันก็จะช่วยลดมูลค่าความเสียหายและได้รับการชดเชยซ่ึงย่อมเป็นผลดีต่อเกษตรกร 
9.) บริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม การแนะน าเครื่องมือ แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีต่างๆให้กับ
เกษตรกร โดยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าเครื่องมือมาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
 ทั้งนี้ก็ขอฝากให้ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และทุกคน มีการด าเนินการและปฏิบัติงานตามนโยบายปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และมุ่งให้ผลส าเร็จของงานตามนโยบายเป็นเป้าหมายส าคัญซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ประธาน
แจ้งให้กับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
เลขานุการ : กล่าวชี้แจงสรุปนโยบายที่สืบเนื่องจากการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ การด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกันและความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่   
(DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดจันทบุรีตามหัวข้อ ดังนี้  

3.1.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย                            
สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่โคนมของเกษตรกร (วันที่ 12 มีนาคม 2567)                                                                                                                     
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.2 ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่                    
(DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดจันทบุรี 

3.1.2.1 การติดตามการเตรียมความพร้อมรับมอืภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ภารกิจ/แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วย ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

 
 
 

การเตรียม
ความพร้อม

รับมือ 
ภัยพิบัติด้าน

ปศุสัตว์ 

1. จัดท าแผนภัยพิบัติ                   
ด้านปศุสัตว์ 
 
2. การประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
การรับรู้ให้กับ           
กลุ่มเกษตรกร หรือ              
อาสาปศุสัตว์ 
 
3. จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์
ในจังหวัดจันทบุรีและ              
ติดตามการด าเนินการ 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
แผน 

 
 
 

คร้ัง 
 
 
 

แห่ง 

             
 
 
 
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 
 
- สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ 30 ม.ค. 67  

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
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3.1.2.2 การติดตามการด าเนินโครงการเฝ้าระวงั ป้องกัน และ ควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 

 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รอบที่ 1 

เริ่ม Kick off ด าเนินการ รอบที่ 2 (โคนม) 

ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
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3.1.2.3 การติดตามการด าเนินการตรวจสอบพฒันามาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ (ปศุสัตว ์ok) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

สรุปผลและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกัน 

ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
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เลขานุการ: กล่าวชี้แจงสรุปถึงภาพรวมในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่                    
(DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในส่วนโครงการและกิจกรรมที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรีได้ด าเนินการโดยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ DLD-C ส าหรับการขับเคลื่อนตามนโยบายใน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ก็บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ก็จะมีการด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อ        
การขับเคลื่อนขยายผลตามนโยบายต่อไป  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวชี้แจงสรุปการด าเนินในช่วงเดือนที่ผ่านมาในส่วนกิจกรรมและโครงการ          
ที่เกี่ยวข้องในส่วนการ Kick off รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ของโคนมในรอบที่ 2 
และการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ณ อ าเภอสอยดาว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : กล่าวสรุปแจ้งกับที่ประชุมถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นไป                     
ตามเป้าหมายและไม่มีปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม 

ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรมการ DLD-C ที่ได้บูรณาการและประสานงานร่วมกันจนขับเคลื่อนทั้ง 3 ภารกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างส าเร็จลุล่วง 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.3 การติดตามการด าเนินโครงการนมดี ศรีจันทบูร  
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เลขานุการ : กล่าวชี้แจงสรุปถึงการด าเนินการตดิตามโครงการนมดี ศรีจันทบูร                                                  
 กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน 
GAP ได้ด าเนินการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน GAP ณ ช่วงเดือนมีนาคมอยู่ที่มากกว่า             
ร้อยละ 90 (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90) ซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสารรับรองมาตรฐาน GAP ในการต่ออายุเพื่อคงสถานภาพ และ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะน าต่อไป  
 กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเป่ือย (Foot and Mouth Disease) ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกฟาร์มแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง
ในรอบที่ 1 และในรอบที่ 2 (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 66.67) โดยมีการเปิด kick off บูรณาการ
การด าเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมที่ 3 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส 
(Brucellosis) ได้มีการด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเก็บตัวอย่างเซรั่มตามเป้าหมาย 10 ฟาร์มที่
อ าเภอสอยดาวเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ระหว่างรอผล และจะสรุปข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป  
 กิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ มกอช.  ได้มีการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบตรวจสอบคุณภาพแล้วในช่วงเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม และได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อย ส่วนเดือนมีนาคมรอบล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบคุณภาพ (การด าเนินการใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 50) 
 
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวถึงการด าเนินการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน 
GAP ซึ่งได้มีการด าเนินการตรวจสอบครบทุกฟาร์มแล้ว จะเหลือเพียงการด าเนินการด้านเอกสารและปรับปรุงข้อ
แก้ไขในบางราย และในส่วนของการเก็บตัวอย่างน้ านมดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่อยากขอ
ประสานเรื่องข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกใน  
การส่งข้อมูลให้ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีโดยตรงเพื่อน ามารายงานข้อให้ทางคณะกรรมการ DLD-C 
ได้รับทราบ เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าในการรอผลข้อมูลจากทางปศุสัตว์เขต 2 
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: ได้กล่าวชี้แจ้งถึงขั้นตอนการส่งข้อมูลรายงานผล           
การตรวจคุณภาพน้ านมดิบตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และจะขอน าไป
ประสานกับทางกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการน าส่งข้อมูลโดยตรงให้กับทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรีตามความเหมาะสมต่อไป                                                 
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวชี้แจงถึงกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในโครงการนมดี ศรีจันทบูร ในการ
ด าเนินการตรวจสอบรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ซึ่งได้มีการด าเนินเก็บตัวอย่างส่งตรวจเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และผลทางห้องปฏิบัติการได้ออกมาแล้วบางส่วน โดยได้มีการด าเนินการทางด้านเอกสารส่งไปทาง
ปศุสัตว์เขต 2 ต่อไป ซึ่งจากการประสานข้อมูลมาตรฐานฟาร์มกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มี             
การคัดเลือกฟาร์มของอ าเภอสอยดาวที่มีศักยภาพเพื่อตรวจรับรองจ านวน 10 ฟาร์ม และบูรณาการร่วมกัน
ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีไม่พบอุปสรรค 
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ประธาน: สอบถามเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง และจากข้อก าหนดในโครงการนมดี ศรีจันทบูร 
ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) หรือวัณโรค 
(Tuberculosis) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้ากรณีรับรองให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 10 ฟาร์ม จากทางปศุสัตว์เขต 2 อาจเป็น
เรื่องที่ยากแต่ทั้งนี้ในการตรวจสอบรับรองก็เป็นเรื่องที่ดีในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพฟาร์มโคนมต่อไป 
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคฯ ซึ่งจะมี
การตรวจประเมินจากทางปศุสัตว์เขต 2 ทั้งเรื่องการจัดการมาตรฐานฟาร์ม GAP การดูแลเฝ้าระวังโรคและสุขภาพ
สัตว์ภายในฟาร์ม  ระบบการตรวจสอบเครื่องหมายประจ าตัวโคนม เช่น บัตรประจ าตัว ใบประวัติ การท าวัคซีน 
และเลขเครื่องหมายระบุที่ใบหู เป็นต้น 
 
ประธาน: กล่าวฝากให้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตลอดถึงส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอในพื้นที่ ด าเนินการดูแลในส่วนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม และ       
เตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคฯ ต่อไป 
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เลขานุการ: กล่าวสรุปภาพรวมถึงการด าเนินการที่ผ่านมาในส่วนของโครงการฯ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนม และสหกรณ์โคนมในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้อง
ขอขอบคุณ คณะกรรม DLD-C ในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ที่ร่วมบูรณา
การในทุกๆ กิจกรรม/โครงการ และอนุเคราะห์ความร่วมมือในช่วงการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ส าเร็จลุล่วง         
เป็นไปตามตัวชี้วัด 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 

                              
 3.1.4 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                       
แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชด าร ิจังหวัดจันทบุรี (วันที่ 25 มีนาคม 2567)                                          

                            
เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมโดยสืบเน่ืองจากการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยเป็นการประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นมาและการด าเนินงานของโครงการ การด าเนินการเพื่อใช้พื้นที่ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของคณะท างาน ซึ่งทางท่านประธานได้มอบหมายนโยบายกับทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์ ในการด าเนินการติดตามโครงการดังกล่าวและน ามาสรุปเพื่อแจ้งกับทางคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการประชุมให้ได้รับทราบเป็นไปในทิศทางร่วมกัน ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการจะขอน าสรุปเน้ือและข้อมูลการประชุมพอสังเขปดังต่อไปน้ี 
 

ความเป็นมาของโครงการ          
 เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์และ              
อารยเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน าที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐมาด าเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” 
เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม/น้ าแล้งของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน  

 ประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่อารยเกษตร ได้แก่ ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส าหรับกักเก็บน้ าเพื่อช่วยบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม/น้ าแล้ง การบ าบัดน้ าเสีย การสร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนย์ฝึกคน ตามศาสตร์พระราชา 
การน าภูมิปัญญามาใช้พัฒนาพื้นที่ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ การสันทนาการ กิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพ 
การท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่รวมพลหรือจัดงานส าคัญของชุมชน และพื้นที่จัดนิทรรศการ เป็นต้น 

 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “โครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชด าริ” ในพื้นที่   จังหวัดได้แก่                
จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสตูล โดย
จังหวัดจันทบุรีได้เสนอ พื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ นสล. เลขที่ จบ. 0372 ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในเขตของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี โดยจะน าพื้นที่
ดังกล่าว มาด าเนินโครงการฯ เน้ือที่ประมาณ 315 ไร่ 
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สภาพปัญหาในพ้ืนที่ 

- ช่วงหน้าฝนมีน้ าหลากเข้าพื้นที่ท าให้น้ าเอ่อท่วม 
- ช่วงหน้าแล้งน้ าไม่เพียงพอในการน ามาใชก้ารเกษตร 
- สภาพของดินเป็นดินลูกรงัมีความแห้ง 
- น้ าเสียและสารเคมีจากสวนผลไม้โดยรอบ 
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ศักยภาพในพ้ืนที่  

- เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับ 3 ต าบล 
- อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและเกษตรกรรม 
- เป็นเส้นทางผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยว (เขาคิชฌกูฏ) 
- เป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สตัว์ จันทบุรี 
- เป็นที่ตั้งเทศบาลต าบลวังแซ้ม 
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าผึ้งชนัโรง 
- อยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 

 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 

- แต่งตั้งคณะท างานฯ (จากกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนนครนายก จังหวัดนครนายก                             

เมื่อวันที่ 5 – 8 มกราคม 2567 
- แต่งตั้งคณะท างานฯ (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
- ออกแบบร่างผังโครงการฯ  

 

แนวคิดการออกแบบพ้ืนที ่
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แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่ (ต่อ) 
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รูปแบบแผนผังพื้นที่พัฒนาต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-19- 

 

การก าหนดกิจกรรม มอบหมายผู้รับผิดชอบและแผนการด าเนินงาน 

- กิจกรรมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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- กิจกรรมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

 

- แผนการด าเนินงานโดยสังเขป  
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เลขานุการ: กล่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องจากผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
จันทบุรีกับการขอใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในการด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
ตามที่ทางจังหวัดจันทบุรีได้เสนอแผนการด าเนินงาน ณ ปัจจุบันเป็นไปในทิศทางใดบ้าง 
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: กล่าวชี้แจงในเบื้องต้นเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องยังไม่มี
การตอบรับจากทางกรมปศุสัตว์มาถึงทางจังหวัดหรือศูนย์วิจัยฯ จึงขออภัยกับที่ประชุมที่ไม่อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 
ประธาน: กล่าวฝากถึงทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรีติดตามการด าเนินการ เพราะในที่ประชุมดังกล่าว
ทางจังหวัดได้มีการคัดเลือกพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางศูนย์ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี และเป็นพื้นที่
ของกรมปศุสัตว์ โดยหากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ทางจังหวัดอาจมีการเร่งรัด
ค าตอบและข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากมีการก าหนดช่วงเวลาให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2567 และเรื่องนี้จะมี
การติดตามข้อมูลในการประชุมทุกเดือน ซึ่งขอฝากใหท้างฝ่ายเลขานุการจดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ขอฝาก
ถึงทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในการติดตามหนังสือที่ทางจังหวัดได้เสนอไปทางกรมปศุสัตว์ว่า                
ได้รับหรือไม่ มีแนวทางการด าเนินงานเป็นเช่นไร ซึ่งต้องมีการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานคณะกรรมการ DLD-C                
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบูรณาการร่วมกันต่อไป และขอสอบถามไปทางเลขานุการเพิ่มเติมในส่วนการเลี้ยงสัตว์โดยจาก
แผนการด าเนินงานมีการจัดโซนเพื่อเลี้ยงเป็ด ไก่  และการจัดพื้นที่โรงเรือนด้วย แต่จากแผนการด าเนินงาน/
กิจกรรม ยังไม่มีช่วงเวลาระบุจึงอยากให้ทางเลขานุการชี้แจงกับที่ประชุมเพิ่มเติม 
 
เลขานุการ: กล่าวชี้แจงกับที่ประชุมเพิ่มเติมจากการมี่เข้าประชุมกับทางจังหวัดจันทบุรี ได้มีการแบ่งแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 จะมีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในข้างต้น               
จนแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม และส่วนในระยะที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านปศุสัตว์จะมีการด าเนินการ                    
ในปีงบประมาณต่อไป หรือเริ่มด าเนินงานตามการจัดสรรงบประมาณโดยทางจังหวัดจันทบุรียังไม่ได้มีการก าหนด  
ช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนไว้ 
 
ประธาน: กล่าวถึงการประสานงานสืบเนื่องโดยหากเป็นเรื่องพันธุ์เป็ดในพื้นที่ก็จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกัน
กับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ในส่วนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีก็จะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์คอย
ด าเนินการติดตามโครงการฯ และในส่วนของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ก็จะเข้า
ไปจัดการด้านระบบฟาร์มโรงเรือนพัฒนามาตรฐาน GFM ไปจนถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ต่อไป ซึ่งก็
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน และทุกกลุ่ม/ฝ่าย ที่ต้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- / ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรีจะมีการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมครั้งต่อไป 
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3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 

  3.2.1 การส่งตัวอย่างจากกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ฯ                                                 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้กล่าวสรุปข้อมูลการส่งตัวอย่างจากกลุ่มงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออก ในช่วงเดือนมีนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) ดังนี้ 
   

 
 
- กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
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- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 

 

- การพบโรคในพื้นทีก่ลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ฯ 
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ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวถึงการประสานงานสืบเนื่องจากเรื่องการส่งผล
ตรวจคุณภาพน้ านมดิบ โดยจากการประสานกับทางกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะมีการส่งข้อมูล
ให้กับทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพร้อมกับทางปศุสัตว์เขต 2 โดยก าหนดการส่งข้อมูลปกติจะเป็น                
ในช่วงวันจันทร์ และทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะได้รับข้อมูลไม่เกินช่วงวันพุธ ซึ่งได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: สอบถามไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกในเรื่องของ            
การตรวจโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ในกรณีที่มีการตรวจพบหรือให้ผลบวก ต้องมีการกักโรค ตรวจสอบซ้ า 
หรือด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง   

ประธาน: ทั้งนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมถึงมาตรฐานรับมือโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) ที่มีการรายงานพบในประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียงว่าทางศูนย์วิจัยฯ มีการด าเนินการเตรียมพร้อมการตรวจโรค และชันสูตรอย่างไรบ้าง 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวชี้แจ้งในเรื่องของการตรวจโรคบรูเซลโลซิส 
(Brucellosis) ในโคซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย B. abortus ที่จะอยู่ภายในชั้นเซลล์ร่างกายโดยอาจมีการตรวจพบ
และเดี๋ยวอาจจะมีการตรวจไม่พบได้เช่นเดียวกัน ในการตรวจเจอครั้งแรกตามมาตรการจะแนะน าให้ท าการแยกฝูง 
หรือพิจารณาคัดทิ้ง ซึ่งจากตามโครงการที่มีตรวจสอบเพื่อรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)                
จะมีการตรวจซ้ าๆทุก 1 หรือ 2 เดือนในโค กระบือ และทุกๆ 3 เดือนในกรณีของ แพะ แกะ  

 



 

-25- 

ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์วิจัยฯ มีการเตรียมพร้อมด้านมาตรการรับมือกับโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) และอยากให้ทาง
จังหวัดจันทบุรีมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการทั้งเรื่องการวินิจฉัย การตรวจสอบเฝ้าระวังโรค รวมถึงเรื่อง            
การประสานงานต่อเนื่องกับทางสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ต่อไปหากมีการเกิดโรค 

ประธาน: ได้กล่าวสอบถามเพิ่มเติมถึงการส่งตัวอย่างเพื่อประกอบการวินิจฉัย และชันสูตรโรค โดยสามารถเก็บ
เป็นตัวอย่างของเลือดได้หรือไม่ เพราะหากมีการติดเชื้อและสัตว์เสียชีวิต จะไม่มีการชันสูตรโดยการผ่าซากเพราะ
ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวชี้แจ้งกับที่ประชุมโดยการเก็บตัวอย่างเลือด                    
ที่ท่านประธานได้กล่าวถึงในบางกรณีอาจมีความคาดเคลื่อนในการตรวจวินิจฉัยได้หากสัตว์ที่เก็บตัวอย่างเลือด             
มาตรวจสอบไม่ได้อยู่ในระยะการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งทั้งนี้อาจวินิจฉัยร่วมกับรอยโรคที่พบ
และอาการของสัตว์ที่แสดงอาการป่วย 

ประธาน: กล่าวเพิ่มเติมถึงประสบการณ์ในช่วงที่เคยพบการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) ในประเทศไทย
ที่ผ่านมาก็ต้องเน้นการควบคุมเฝ้าระวังที่รวดเร็ว ใช้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน แล้วใช้วัคซีนเข้าไป
ควบคุมรอบนอกจุดที่เกิดโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายมากขึ้น แต่ส าคัญคือสปอร์ของเชื้อที่ท าลายได้ยากทนทานต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจคงอยู่ในพื้นดินบริเวณที่สัตว์เสียชีวิตได้นานมากกว่า 5 - 10 ปีข้ึนไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.3  เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี:  ได้กล่าวชี้แจงถึงการด าเนินงาน กิจกรรม และ
โครงการ รวมถึงสรุปข้อมูลในภาพรวมกับที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ดังนี ้
- กิจกรรมการขยายสัตวพ์ันธุ์ดดี้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสรุปเป้าหมายและการรายงานของจังหวดัจันทบุรี   
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ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี: กล่าวสรุปข้อมูลจากกราฟในส่วนโครงการ 1 ศูนย์ 1 
สหกรณ์โคนมต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ านมในส่วนโครงการนมดี ศรีจันทบูรของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี แต่จากกราฟข้อมูลของทางศูนย์วิจัยฯ จะดูความสมัพันธ์ข้อมูลเฉพาะในส่วน TS (%Total 
Solid) และ SCC (Somatic Cell Count) ของสหกรณ์โคนมสอยดาว โดยจากกราฟอยู่ในเกณฑ์คงที่ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
  

3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว  

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวถึงหัวข้อที่จะแจ้งให้ประชุมรับทราบมีอยู่ 2-3 หัวข้อ โดย
เรื่องแรกเป็นการจัดสรรคลังเสบียงส ารองให้กับจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ 6 ,700 กิโลกรัม มีการเบิกใช้ไปแล้ว 3,200 
กิโลกรัม (ประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งคงเหลืออยู่ที่ 3,500 กิโลกรัม โดยคลังเสบียงในช่วงที่ผ่านก็ได้มีการจัดตั้ง
ไปแล้วที่อ าเภอแก่งหางแมว โดยหากมีความจ าเป็นเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งประสานไปที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ทันที และ              
ในอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นเรื่องที่ได้เข้าไปร่วมด าเนินการในแนะน าการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรโคนมที่
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ฟาร์ม ด าเนินการไปแล้ว 11 ฟาร์ม เกินเป้าหมาย 1 ฟาร์ม ซึ่งจะมีการด าเนินกา รต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจัดสัดส่วนทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น โดยใช้ผลวิเคราะห์จากค่าน้ านมดิบเป็น
ฐานข้อมูล ซึ่งจะเน้นการลดต้นทุนเพื่อการผลิตน้ านมดิบอย่างมีคุณภาพ ซึ่งอีกเรื่องจะเป็นการสนับสนุนท่อนพันธุ์
หญ้าแก่เกษตรกรที่ยังรอรับการสนับสนุน แบ่งเป็นท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า 27 ราย (13.5 ตัน) เนเปียร์ 15 ราย 
(7.5 ตัน) ซึ่งเราจะพร้อมให้การสนับสนุนในช่วงฤดฝูน 

ประธาน: กล่าวสอบถามเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลลัพธ์การเข้าไปดูแลการจัดการอาหารในฟาร์มโคนม                     
ที่ช่วยในการลดต้นทุนการเลี้ยง ต้นทุนอาหาร เฉลี่ยต่อประมาณน้ านมประมาณ 1 ลิตร หรือที่มีการเก็บข้อมูล           
ที่พอจะค านวณได้เป็นอย่างไรบ้าง  
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ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว : ในเบื้องต้นอาจยังไม่ได้มีการค านวณจนแล้วเสร็จ แต่จาก
แนวโน้มต่อตัวโคนมในช่วงที่ไม่ให้ผลผลิตมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ลดลง 4 – 5 วัน ในส่วนนี้ทางศูนย์วิจัยฯ จะมี                 
การน าเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป 

ประธาน: กล่าวเพิ่มเติมถึงการเข้าไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรในฟาร์มโคนม ซึ่งก็ถือได้ว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่
ช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้จริง จึงอยากให้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้น าข้อมูลตัวอย่าง           
สัก 1 ฟาร์ม มาเสนอถ่ายทอดบูรณาการเพื่อส่งเสริมการต่อยอดร่วมกัน 

มติที่ประชุม -รับทราบ- / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วจะมีการน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: กล่าวถึงเรื่องการจองเพื่อขอรับสัตว์พันธุ์ดีจากทางศูนย์วิจัยฯ โดยมีคิว
จองได้ถึงช่วงมิถุนายน 2567 และหลังจากช่วงสิ้นเดือนจะหยุดรับจองลูกเป็ดไข่บางปะกงในปีงบประมาณ 2567 
แต่เกษตรกรยังสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป แต่จะได้รับการจัดสรรพันธุ์สัตว์ตามที่จอง
ไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 (ปีงบประมาณ 2568) เนื่องจากเป้าหมายตามที่ส านักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์
ก าหนดไว้ที่ 3,206 ตัว ในช่วงเดือนเมษายน ด้วยการที่มีการจองซื้อของเกษตรกรก็จะสามารถปลดพ่อแม่พันธุ์
เป็ดบางปะกงได้ในเดือนพฤษภาคม และในส่วนของสายพันธุ์กระบือจะมีการอนุมัติจ าหน่ายที่ประมาณ 5 ตัว           
อายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง จนถึง 2 ปีครึ่ง โดยหากมีความคืบหน้าที่จะประสานงานก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ-             
                                                                                                                                          

 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
ผู้แทนด่านกักกันสัตว์จันทบุรี: กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาตามโครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ              
เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 24 ครั้ง ท าได้ตามเป้าหมายและยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                
ในส่วนอีกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบป้องกันปราบปรามขบวนการลักลอบน าเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย 
ทั้ง 33 แห่ง ได้ด าเนินการครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ประธาน: สอบถามถึงการด าเนินงานตามข้อมูลที่ได้ส่งมาอาจมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์  อย่างเช่น
ผลงานการตรวจห้องเย็นและสถานประกอบการเป้าหมาย 100 แห่ง แต่มีการด าเนินการเพียง 52 แห่ง (คิดเป็น
ร้อยละเพียง 52) และในส่วนที่มีการรายงานไป 33 แห่งจะเป็นห้องเย็นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งอยากให้            
ทางด่านฯ มีการน าเสนอข้อมูลตามรายงานที่ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้รับข้อมูลมาในทุกๆ เดือน     
เพื่อจะได้น าข้อมูลมาหารือและน ากิจกรรมการด าเนินงานเข้ามาบูรณาการในแผนเพิ่มเติม  
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 
เลขานุการ: ได้สอบถามถึงการจัดตั้งคลังเสบียงในพื้นที่อ าเภอแก่งหางแมว ในช่วงที่ผ่านมามีการติดตามหรือ           
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการติดตามและก าหนดจุดที่ตั้งชัดโดยมีการน าป้ายคลัง
เสบียงสัตว์ประจ าต าบลไปติดตั้ง ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์สนับให้เกษตรกรมีการน าคลังเสบียงไปหมุนเวียน
ใช้บ้างแล้วโดยใช้ไปประมาณร้อยละ 10 ของคลังเสบียงส ารองที่มีทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่ได้อยู่ในภาวะ
สถานการณ์ขาดแคลนอาหารสัตว์แต่อย่างใด  

ประธาน: ฝากสอบถามถึงทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วว่าจะมีข้อแนะน าในการน าคลังเสบียงไปใช้
ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งว่าโดยปกติจะมีการเบิกใช้และสนับสนุนให้เกษตรกรใน
พื้นที่น าไปใช้หมุนเวียนและจัดหาคลังเสบียงมาทดแทนที่ได้น ามาใช้ไปในกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติในปีต่อไป 

ประธาน: กล่าวเพิ่มเติมถึงใช้ประโยชน์จากคลังเสบียงโดยกรรมการในพื้นที่หรือทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ               
ที่รับผิดชอบก็สามารถพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ได้ให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบโดยให้เกิดประโยชน์กับ 
กลุ่มเกษตรกรต่อไป ประธานกล่าวสรุปขอบคุณความร่วมมือในการประสานงานของคณะกรรมการ DLD-C และ                         
กล่าวปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  


